



ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย

เรื่อง การสรรหาผู้รับสิทธิเสนอตัวขอเป็นผู้บริหารสิทธิจัดกิจกรรมส่งเสริมการวิ่งตามภูมิประเทศ

รายการ Thailand by UTMB

.....

ด้วยการกีฬาแห่งประเทศไทย มีความประสงค์เชิญชวนบุคคลผู้สนใจเข้ามาเป็นผู้รับสิทธิเสนอตัวขอเป็นผู้บริหารสิทธิจัดกิจกรรมส่งเสริมการวิ่งตามภูมิประเทศ รายการ Thailand by UTMB

คุณสมบัติของผู้รับสิทธิ

๑. ผู้รับสิทธิต้องเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย ที่มีวัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจด้านกีฬา

๒. ไม่เคยถูกศาลพิพากษาว่ามีความผิดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ไม่เคยมีข้อพิพาทหรือผิดสัญญากับหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน และไม่เป็นผู้ถูกเวียนชื่อเป็นผู้ทำงานของทางราชการ

๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอขอรับสิทธิได้มีคำสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นนั้น

๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ขอรับสิทธิรายอื่นที่เสนอขอรับสิทธิต่อการกีฬาแห่งประเทศไทย ณ วัน สรรหา คัดเลือก หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการคัดเลือกอย่างเป็นทางการในครั้งนี้

๕. เคยมีผลงานและประสบการณ์การจัดกิจกรรมส่งเสริมการวิ่งทางถนนและการวิ่งตามภูมิประเทศ (การวิ่งเทรล หรือ Trail Running)

ผู้สนใจจะต้องยื่นหนังสือเพื่อขอรับการพิจารณาให้ได้รับสิทธิพร้อมรายละเอียดเอกสารด้านคุณสมบัติที่เป็นนิติบุคคลให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หนังสือมอบอำนาจ ซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอแทน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ รายละเอียดแผนการดำเนินงานตามขอบเขตงานที่ กกท. กำหนด ทาง E-mail : [chalanda.cj@gmail.com](mailto:chalanda.cj@gmail.com)

กำหนด...

กำหนดวันรับซอง ผู้สนใจสามารถขอรับซองข้อกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข (Term Of Reference : TOR) การสรรหาผู้รับสิทธิเสนอตัวขอเป็นผู้บริหารสิทธิจัดกิจกรรมส่งเสริมการวิ่งตามภูมิประเทศ รายการ Thailand by UTMB ตั้งแต่วันที่ประกาศ จนถึง วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ในวันเวลาราชการ ทั้งนี้ ผู้สนใจต้องเข้ารับฟังคำชี้แจงรายละเอียดข้อกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข (Term Of Reference: TOR) ตามกำหนดวันเวลาในประกาศ

กำหนดวันชี้แจงรายละเอียดการสรรหาผู้รับสิทธิเสนอตัวขอเป็นผู้บริหารสิทธิจัดกิจกรรมส่งเสริมการวิ่งตามภูมิประเทศ รายการ Thailand by UTMB ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย

กำหนดวันยื่นซอง นับตั้งแต่วันลงนามประกาศจนถึงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๓๐ น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและยื่นซองได้ที่ งานมาตรฐานกีฬาอาชีพ กองบริหารงานและมาตรฐานกีฬาอาชีพ ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๑๘๖ ๗๓๔๑

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นาย ก้องศักดิ์ ยอดมณี)

ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย